



ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะทำการขายทอดตลาด อาคารเรียน แบบ ศก.๐๑ จำนวน ๑ หลัง และ อาคารเรียน แบบ ศก.๐๒ จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียน บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขในการ ขายทอดตลาด ดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะซื้ออาคารดังกล่าว ติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่ไม่มาติดต่อขอรับรายละเอียดจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ราคา และการติดต่อ ดูสถานที่และสภาพอาคาร ที่จะทำการรื้อถอน ได้ที่ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) ตำบลโพธิ์ข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะทำการขายทอดตลาด โดยวิธี เสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุม โพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลลงทะเบียน พร้อมวางหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๗๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ในวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่รับลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

๓. ในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์จะเข้าร่วมประมูลจะต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ชี้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๑ เดือน

๔. ในการเข้าสู่ราคาขายทอดตลาดอาคารดังกล่าว นั้น ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องใช้วิธียกมือ เสนอราคาสำหรับการเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) โดยจะต้องเสนอราคาครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาที่เริ่มต้น ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กำหนด และการเสนอราคาในแต่ละครั้งต่อไปจะถือว่าเป็นการเสนอราคาเพิ่มขึ้น ตามราคาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เข้าสู่ราคาสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นเองได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กำหนด โดยราคาที่เสนอราคาเพิ่มขึ้นนั้นต้องเป็นไปตามอัตราที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กำหนดไว้ด้วย

๕. ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดดังกล่าว จะได้รับการอนุมัติให้ขานรายการดังกล่าว โดยใช้วิธีนับสามแล้วเคาะไม้ ให้กับผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล โดยก่อนการนับสามแล้วเคาะไม้ อนุมัติขาย ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นอีกได้ การขายทอดตลาดเสร็จบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดขานราคาพร้อมนับสามแล้วเคาะไม้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายอาคารใน
รายการประมูลให้แก่ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวยังไม่สมควรขายให้

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการขายทอดตลาดดังกล่าว จะประกาศให้ทราบทันที ณ กลุ่มบริหาร
งานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

๖. ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดดังกล่าว จะต้องทำสัญญาซื้อขาย และชำระเงินส่วนที่เหลือ
พร้อมกับหลักประกันสัญญาครื้อถอน ร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินที่ประมูลได้ ให้ครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับ
แจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ หากไม่มาดำเนินการทำสัญญาและชำระเงินส่วน
ที่เหลือให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต ๑ จะริบหลักประกันที่วางไว้แล้วจะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ หากได้ราคาเป็นจำนวนเงินสุทธิซึ่งรวมกับเงิน
ที่ริบหลักประกันไว้ไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดเดิม ผู้สุ่ราคาสูงสุดรายเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนราคาที่เขาอยู่พร้อมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้หลักประกันการประมูลที่ผู้ชนะการประมูลวางไว้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าขาย
อาคารที่ประมูลได้

๗. ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลขายทอดตลาดสามารถติดต่อขอรับหลักประกันคืนได้ หลังเสร็จสิ้น
การประมูลโดยทันที ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

๘. ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดดังกล่าว จะต้องเข้าดำเนินการรื้อถอนพร้อมขนย้ายวัสดุ
ที่ได้จากการรื้อถอนให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายสุเทพ ศรีบุญทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑